

PEDIAKID

PEDIAKID VITAMIN D3

Tên Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Pediakid Vitamin D3

Thành phần cấu tạo: Dầu hương dương oleic khử mùi, Vitamin D3 100% nguồn gốc tự nhiên chiết xuất từ lanolin, chất chống oxy hóa: vitamin E tự nhiên.

Hàm lượng trong 2 giọt (0,08ml) có chứa:

- Vitamin D3: 10 µg - 400IU

Chất liệu bao bì: Chai thủy tinh

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 20 ml, hộp 1 chai

Công dụng:

Giúp bổ sung Vitamin D cho cơ thể, hỗ trợ tăng hấp thụ canxi

Hỗ trợ duy trì phát triển xương và răng ở trẻ nhỏ.

Đối tượng sử dụng:

Dùng cho trẻ để bổ sung Vitamin D bị thiếu hụt.

Cách dùng:

Lắc trước khi sử dụng. 1-2 giọt một ngày trong một lần, hoặc theo chỉ dẫn của chuyên gia y tế.

Dùng nhỏ giọt trực tiếp trên lưỡi hoặc trong một muỗng cà phê; hoặc trộn với thực phẩm bán lỏng, lạnh tốt hơn (sữa chua, nước ép trái cây, ...). Sử dụng vào buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối. Thích hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm này cũng có thể thích hợp cho người lớn trên 15 tuổi.

Lưu ý:

- Không dùng với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia y tế nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm kết hợp của vitamin D hoặc sữa bổ sung vitamin D. Tránh xa tầm với của trẻ em, tránh xa sức nóng và ánh sáng. Ăn uống như là một phần của một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng, và lối sống lành mạnh. Khuyến cáo không nên sử dụng vượt quá liều lượng khuyến cáo. Để được hấp thu tốt hơn sử dụng trước ngày hết hạn ghi trên bao bì.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Để tránh xa tầm tay trẻ em.

Hạn sử dụng:

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nhãn sản phẩm.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

Nhà sản xuất: LABORATOIRES INELDEA

10ème rue, 4ème avenue, ZI de Carro - 06510 Carros - Pháp

Tel: 00 33497 061 823 / Fax: 00 33 493 680 334

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YNNO (YNNO PHARMA)

Địa chỉ: Số 29, ngõ An Trạch II, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3773 8074 / Fax: (024) 3773 9611

Email: ynnopharma2011@gmail.com

Web: ynnopharma.com.vn

